

เอกสารข้อมูลขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากกระแสรายวัน
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากกระแสรายวัน
จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ	ขั้นต่ำ 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี และรายละเอียด อัตราดอกเบี้ย	เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร มีผล ณ ปัจจุบัน ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ www.cimbthai.com เลือกเมนู “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
เงื่อนไขหลัก	สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคล หรือ วัด หรือ โบสถ์
การฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ใช้เช็คในการถอนเงิน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (สถานะ Dormant) ลูกค้าต้องติดต่อสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด เพื่อเปลี่ยนสถานะของบัญชีให้เป็น Active ก่อนการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน กรณีลูกค้าไม่มารับสมุดเช็คภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสมุดเช็ค ธนาคารจะทำลายสมุดเช็คภายในเดือนถัดไป โดยไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้า
ค่าธรรมเนียมบัญชี	หากมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท และ บัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือขาดการติดต่อเกิน 6 เดือน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมบัญชีเดือนละ 100 บาท
ช่องทางในการติดต่อ ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานธนาคารทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่ สำคัญต่าง ๆ	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ:

- เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- การรับแจ้งเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี มีโทษทางกฎหมายหากบัญชีของท่านถูกนำไปใช้ในทางทุจริต